
มาตรการฉลากกํากับแหล่งกําเนิดของสนิค้าเนื้อบนอาหารสาํเรจ็รูป 

 
 

แหล่งข่าวจาก Food Navigator รายงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภา
ยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและความปลอดภัยด้านอาหาร (ENVI) ได้ให้คะแนนเสียงข้างมาก (48:15 
เสียง) สนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้ฉลากอาหารแสดงถึงแหล่งกําเนิดของเนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนผสมของ
อาหารสําเร็จรูป โดยจะมีการเปิดให้ออกเสียงอีกครั้งระหว่างการประชุม Plenary ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมาย (legislative proposal) ให้มีการ
ระบุแหล่งกําเนิดของเนื้อสัตว์บนฉลากอาหารสําเร็จรูปทั้งหมดที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สอดคล้อง
กับท่ีได้ทําแล้วกับเนื้อหมู และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นหลังจากเกิดกรณีตรวจพบเนื้อม้าในอาหารสําเร็จรูป
เมื่อไม่นานมานี้  

ทั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวได้รับทั้งการสนับสนุน และความเห็นที่ผิดหวังโดยองค์กรผู้บริโภคยุโรป (The 
European Consumer Organisation: BEUC) แสดงท่าทีสนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าวแต่เห็นว่าหาก
เป็นมาตรการแบบสมัครใจอาจจะไม่เห็นผลที่ชัดเจน ในขณะที่สมาคมการค้า Food Drink Europe (FDE) 
เห็นว่ามาตรการดังกล่าวควรคํานึงถึงต้นทุนที่อาจจะสูงขึ้นด้วย โดยอ้างถึงรายงานฉบับหนึ่ งของ
คณะกรรมาธิการว่าการออกมาตรการแบบ one-size-fits-all จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ โดยจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งผลต่อความสามารถด้าน
การแข่งขันอีกด้วย อย่างไรก็ดี ยังคงต้องมีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบด้านต้นทุนเพราะมี
ผลการศึกษาที่มีข้อสรุปแตกต่างกัน โดยการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง
ฉลากราคาสินค้าอาจเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 15 – 50 แต่กลุ่มผู้บริโภคจากฝร่ังเศส Que Choisir พบว่าราคาลา
ซานญ่าสําเร็จรูปจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 เซ็นต์ นอกจากนี้ FDE ยังอ้างว่าการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปยัง
พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับฉลากรองจากราคาและคุณภาพ โดยความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดลงถึง
ร้อยละ 60 – 80 หากราคาเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 10 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องปริมาณและสัดส่วนของเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยสมาคม
ของขบเคี้ยวยุโรป (European Snack Association: ESA) แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยและจะคัดค้านหากมาตรการ
ดังกล่าวเป็นมาตรการบังคับ โดยอ้างว่าแผนการดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงความซับซ้อนของกระบวนการผลิตของ
ขบเคี้ยวซึ่งอาจมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สําหรับการให้รสชาติเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของส่วนผสมทั้งหมด โดย 
BEUC แจ้งว่ามีความเข้าใจประเด็นดังกล่าว และแจ้งว่าจะให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเป็น
ส่วนประกอบหลัก 
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